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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งที่ 4/2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. 
 

ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ 

ดัชนีผลผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยรวมยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน  
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 24.4 ตามปริมาณผลผลิต
สับปะรดมันส าปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และสุกร 
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากภาษีมูลค่าเพ่ิม และรถยนต์จด
ทะเบียนใหม่ 
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -4.8 และหดตัวจากเดือนก่อน 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ขยายตัวร้อยละ 2.0 
ดุลเงินงบประมาณ  ดุล เงินงบประมาณในเดือนนี้ เกินดุลจ านวน 
69,199.5 ล้านบาท 
 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2560 
(1) งบจังหวัด  
- รายจ่ายภาพรวม 267.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.49  
- รายจ่ายประจ า วงเงิน 58.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.31 ล้านบาท คิดเป็น       
ร้อยละ 2.25 
- รายจ่ายลงทุน วงเงิน 209.41 ล้านบาท  
  
 
 

รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง น าเสนอและ
มอบหมายดังนี้ 
1. มอบหมายส านักงานคลังจั งหวัดระยอง
ตรวจสอบตัวเลขการจัดเก็บอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดระยอง 
ให้ตรงสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตมวลรวม   ของประเทศ 
2. มอบหมายส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระยอง คาดการณ์หรือพยากรณ์ อุปสงค์ 
อุปทาน สินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด
ระยอง เพ่ือเตรียมรองรับการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าตกต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ส านักงานคลังจังหวัด
ระยอง 
 

(2) ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดระยอง 
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 (2) งบกลุ่มจังหวัด 
       - ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ข้อเสนอแนะ 
จากการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง มีความเติบโตในทุกๆด้าน แต่ได้
สอบถามผู้ประกอบการบางกลุ่ม พบว่า รายได้ลดลง อยากให้ตรวจสอบ
ฐานข้อมูลให้ตรงกัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจการคลัง อยากให้แยกเป็นรายด้าน/
ผลผลิต เช่นด้านการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันเป็นการคาดการณ์              
ในภาพรวม อยากให้เตรียมเครื่องมือการพยากรณ์ในด้านของ Deman 
supply เป็นรายด้าน 
2. ตรวจสอบการจัดเก็บตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ของจังหวัดระยอง ซึ่งตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัด
ระยอง น่าจะสูงมากกว่านี้ เนื่องจากมีการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง
ค่อนข้างสูง 

 
 

2 รายงานสถานการณ์
ปริมาณน้ า 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงาน ดังนี้ 
1.  ตามมติที่ประครั้งก่อนได้มอบหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความกว้างของคลองทับมา ที่มีความกว้างต่ ากว่า 13 เมตร     
และยังไม่ได้สร้างก าแพงป้องกันน้ าท่วม ว่า ได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับเทศบาลต าบล ทับมา ตรวจสอบความกว้างของคลอง
ทับมา ที่มีความกว้างต่ ากว่า 13 เมตร และยังไม่ได้สร้างก าแพงป้องกันน้ า
ท่วม โดยด้านหลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง พบปัญหาคลองมี
ความแคบมาก จ านวน 2 จุด ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนเพ่ือขอ
ขยายพ้ืนที่ในบริเวณทีมีความแคบดังกล่าว และในบางจุดซึ่งเป็นพ้ืนที่บ้าน
จัดสรร อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชิงเนิน และเทศบาลต าบลเนินพระ มีการ

มติที่ประชุม : รับทราบ ตามที่ผู้อ านวยการ
โครงการชลประทานระยอง น าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการชลประทาน
ระยอง 
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สร้างจุดชมวิวที่ลุกล้ าพ้ืนที่คลอง และได้เข้าไปเจรจากับประชาชนในพ้ืนที่
ดังกล่าวแล้ว 
2. ข้อมูลสถานการณ์น้ า ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
อ่างเก็บน้ า เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 
ดอกกราย 79.41 75 (94 %) 
หนองปลาไหล 161.98 102 (63%) 
คลองใหญ่ 40.10 40 (99%) 
ลุ่มน้ าคลองใหญ่ 283 275 (100 %) 
ประแสร์ 248.00 231 (93%)                       
ระโอก 19.65 20 (104 %) 
ลุ่มน้ าประแสร์ 267.65 308 (115 %)                      

รวม 550.91 582 (106%) 
 
3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา    ปี 2561 
กิจกรรม ก่อสร้างก าแพงป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอก 

แหล่ง
งบประมาณ 

ความยาว 
2 ฝ่ัง 
(เมตร) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ผลความ 
ก้าว 
หน้า 

งบพัฒนาจังหวัด 648 29.4 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งบกลุ่ มจั งหวัด
ภาคตะวันออก 

1,206 49.0 

กรมชลประทาน 3,330 147 
รวม 5,184 225.40  
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3 ผลการประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมาธิการ
การจัดระบบบริหาร
ราชการส่วนกลาง         
ส่วนภูมิภาค และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
(การแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าประปาใน
จังหวัดระยอง)  

 หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง รายงานว่า คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดิน มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและปัญหาท่อน้ าประปาแตกในเขตเมืองระยอง 
ตามที่หอการค้าจังหวัดระยองเสนอ และได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ดั งกล่ า ว เมื่ อ วั นที่  ๑  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๖๐ ณ อาคารรั ฐสภา  ๒                
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง             
(นายธีรวัฒน์ สุขสุด) เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเท็จจริง พร้อม
ด้วยผู้แทนจากการค้าจังหวัดระยอง ส านักงานจังหวัดระยอง โครงการ
ชลประทานระยอง และอ าเภอเมืองระยอง 
ที่ประชุมข้างต้นมีมติ/ข้อสั่งการ ดังนี้ 
๑) ให้การประปาส่วนภูมิภาคก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาครับด าเนินการว่าจะเข้า
แทรกแซงบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลิตี้ จ ากัด (มหาชน) หรือ UU ในกรณี     
ไม่สามารถซ่อมท าท่อแตก ท่อรั่วภายใน ๒๔ ชั่วโมงในทันที โดยได้
จัดเตรียมทีมงานและอุปกรณ์พร้อมแล้ว 
๒) ขอให้ฝ่ายกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท ยูนิเวอร์แชล 
ยูทิลิตี้ จ ากัด (มหาชน)  หรือ UU ศึกษารายละเอียดสัญญาและกฎหมาย
ต่างๆ  
๓) ให้การประปาส่วนภูมิภาค ชี้แจงการด าเนินการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๔) อนุกรรมธิการฯ จะน าเรื่องเสนอ  ปปช. กระทรวงมหาดไทย และการ
ประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ ตามที่หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดระยอง น าเสนอ และขอให้การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และหอการค้าจังหวัด
ระยอง ติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานจังหวัด
ระยองทราบด้วย 
 

 

(1) การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยอง 
 
(2) หอการค้าจังหวัด
ระยอง 
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4 แผน กา ร ผลิ ต แล ะ
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น
อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ พื่ อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 
 

       ตามท่ีจังหวัดระยองมีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 6006/2558 ลงวันที่ 
13 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการผลิต และพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา และมอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง เป็น
หน่วยงานหลักด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาจาก
สถานประกอบการทั้งหมด และได้มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ติดตามแบบสอบถามในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม และ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองติดตามในส่วนของสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งแบบส ารวจประมาณต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559  
       ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564)       
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับความต้องการก าลังคนใน
อุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยมีศูนย์ประสานงานหลักการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศูนย์
ประสานงานย่อย ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาเทคนิคมาบตาพุด 
และวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี  
แรงงานจังหวัดระยอง รายงานว่า ได้หารือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง    
โดยท าความเข้าใจข้อมูลแรงงานด้านอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและเพียงพอในการผลิตแรงงานด้านอาชีวศึกษาของจังหวัดระยอง 
เพ่ือให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา
จากสถานประกอบการที่แท้จริง 
ผู้แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ชี้แจงข้อมูลเป้าหมายจากกรม
อาชีวศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญของแรงงานด้านอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ ผู้แทนประธาน
อาชีวศึกษาน าเสนอ และมอบหมายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และ น าประเด็นปัญหาต่างๆ ในการการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เสนอในที่ประชุม
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง  และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ที่ประชุม กรอ. ทราบในครั้ง
ต่อไป 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง 
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EEC ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดระยองได้รับ
งบประมาณจาก EEC ในการของการพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 64 
ล้านบาท เพ่ือผลิตบุคลากร ใน 4  ด้าน ได้แก่ 
(1)  ยานยนต์สมัยใหม่ 
(2) การท่องเที่ยวรายได้ดี  
(3) การบินเพ่ือโลจิสติกส์ 
(4)  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. 
1) การประชุมครั้งต่อไปอยากให้น าเสนอความต้องการด้านแรงงาน

อาชีวศึกษาในแต่ละด้าน 
2) การผลิตแรงงานอาชีวศึกษาสามารถผลิตได้เพียงพอแต่ยังขาดความรู้ 

และทักษะ 
5 การเปิดเส้นทางรถ

โดยสารประจ าทาง
สายระยอง อู่ตะเภา 
สุวรรณภูมิ 

ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
   ปั จ จุ บั นการขนส่ ง ร ะหว่ า ง ร ะยอง  สนามบิ น อู่ ตะ เภ าฯ  และ
กรุงเทพมหานครมีปัญหาจากปริมาณและคุณภาพรถยนต์โดยสาร           
ซึ่งสัมปทานเส้นทางระหว่างสนามบินฯ – ระยอง และสนามบินฯ – ชลบุรี 
ยังไม่มีความชัดเจน และมอบหมายส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประสาน
กับกรมการขนส่งทางบก โดยใช้เส้นทางอู่ตะเภา-ระยอง ซึ่งความคืบหน้า
ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก ได้ปิดรับค าขออนุญาตประกอบการขนส่ง
เส้นทาง อู่ตะเภา-ระยอง แล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และได้
ตรวจสอบจุดพักรถต้นทาง ปลายทาง สถานที่เก็บ  ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดระยองได้ประสานกับกรมขนส่ง
ทางบก ว่า ขณะนี้ก าลังรวบรวมเอกสารวาระการประชุม และจะน าเข้าที่
ป ร ะชุ มคณะอนุ ก ร รมการ พิจ า รณากิ จก า รขนส่ งท า งบกกลา ง              

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทน
ส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ และมอบหมาย
ให้ส านักงานจังหวัดระยองจัดท าโครงการศึกษา
ผลกระทบการกั ด เซาะตลอดแนวชายฝั่ ง        
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยให้ผนวก
รวมกับโครงการกรณีในระยะเร่งด่วนในพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบรุนแรง จัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณเร่งด่วนต่อไป 
 

- ส านักงานขนส่งจังหวัด
ระยอง 
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และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพ่ือพิจารณาผู้เหมาะสม
ต่อไป  
 

6 ข้ อ เ ส น อ ก่ อ ส ร้ า ง 
ป รั บป รุ ง เ ขื่ อ น กั น
คลื่นป้องกันการกัด
เซาะชายหาดแหลม
เจริญ 

1. ผู้แทน เทศบาลนครระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
      ตามที่ได้มอบหมายเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่น
ป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยให้ประสานการด าเนินการกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง และ
ขณะนี้ เทศบาลนครระยองได้จัดงบประมาณในการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว   
      เทศบาลนครระยองประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่องการตั้งงบประมาณในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการ กัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ ว่า
มีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ โดยได้ประสานแล้วว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองยังไม่ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัด
เซาะชายหาดแหลมเจริญดังกล่าว 

2. ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงานเพ่ิมเติมว่า ส านักงานจังหวัด
ระยองได้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดท า
เขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งในจังหวัดระยอง เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 
4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ  นายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่ติด
ชายฝั่งทะเลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายรองผู้ว่าราชการ

 - เทศบาลนครระยอง 
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จังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นประธานการประชุมฯ สรุปมติ ดังนี้ 
 1) ให้อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 

ตรวจสอบพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงที่ต้องได้รับการ
แก้ไขเป็นการเร่งด่วนจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณผ่านช่องทาง เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบภาค งบกระทรวง กรม 
(Function) และงบ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เป็นต้น 

   2) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานและจัดท า
ข้อเสนอ/งบประมาณในการท าแผนแม่บทเพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดแนวชายฝั่งในจังหวัด
ระยอง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

7 การจัดท าฐานข้อมูล
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของ
จังหวัดระยอง 
(SMEs) 

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รายงานดังนี้ 
1)  ตามที่ได้มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดท า
ฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของจังหวัดระยอง (SMEs) 
ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง และด้านอุตสาหกรรม 
โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัด โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการส ารวจข้อมูล ขณะนี้ได้จัดท าร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในระดับ
จังหวัด จังหวัด และน าเสนอโครงการเพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
องค์ประกอบ 

2) การเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco’Industry) หรือ (Eco town) 
ซึ่งส านักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ด าเนินการไประยะหนึ่ง
แล้ว แต่ยังมีโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังไม่ได้
ด าเนินการ ซึ่งอยากให้ทุกโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทุกโรงงาน 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ ผู้แทนส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น าเสนอ           
และมอบหมายส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอี   
ตามแนวประชารัฐของจังหวัดระยอง เพ่ือ
ขับเคลื่อนการจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของจังหวัดระยอง (SMEs) 
และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมในครั้ง
ต่อไป 

 

 

- ส านักอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 
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เพ่ือรองรับการเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบัน ได้
ด าเนินการในโรงงานในเขตควบคุมมลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดแล้ว กว่า 300 โรงงาน สว่นโรงงานที่อยู่ภายนอกได้ประสานไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว โดยได้น าร่องไปแล้ว 42 โรงงาน และในปี 
2561 มีการด าเนินโครงการ Green Industry ซึ่งจะมีการยกระดับ     
โดยพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด
ระยองด้วย และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด     
อยู่แล้ว  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. 
1. ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประสานไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรม พิจารณา ในเรื่องของระยะเวลาของแผนพัฒนา Eco Town 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี ตรวจประเมินทุก 5 ปี ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว  และการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ค่อนข้างสูง อยากให้
ก าหนดตามสภาพพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งแต่ละที่มีความแตกต่างกันไป 
2. เนื่องจากเรื่อง Eco Town เป็นนโยบายของรัฐบาล จึงอยากให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพิจารณาหาช่องทางในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว 
 

 

8 เรื่องอ่ืนๆ (1) ประธาน กรอ. เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต่างๆ          
ในจังหวัดจะต้องรับรู้ 
 
 
 

มติที่ประชุม : มอบหมายส านักงานจังหวัด
ระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ให้รายงานความ
คืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ของรัฐบาล ในการประชุม กรอ.  ทุกครั้ง 

 

ส านักงานจังหวัดระยอง 
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  (2) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รายงานค าสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ 47/2560 เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซ่ึงประกาศบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2560 โดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (กรศ.) จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ สาธารณูปโภค และแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
ในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่
ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้ยึดหลักการ
คุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบนโยบายและแผน
แล้ว ให้ ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 
(สกรศ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด ของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้สอดคล้อง
กัน  โดยต้องด า เนินการให้แล้ ว เสร็ จภายในหกเดื อนนับแต่ วันที่
คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดระยองน าเสนอ และมอบหมาย ดังนี้ 
(1) มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
และเตรียมการด าเนินการในส่วนของจังหวัด
ระยอง ที่จะต้องปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ   
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ า ระบบชลประทาน 
ระบบความปลอดภัย มาบรรจุในผังเมือง EEC 
ด้วย 
(2) มอบหมายโครงการชลประทานระยอง       
น าข้อมูลด้านแหล่งน้ ามาบรรจุในผังเมือง EEC 
ของจังหวัดระยอง 

 

(1)  ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง 
(2)  โครงการ
ชลประทานระยอง 
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3. แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
ตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึง ถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสาธารณูปโภค  
(๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง  
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ    

กิจการเป้าหมายและการอยู่อาศัย  
(๕) ระบบบริหารจัดการน้ า 
(๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ  

             (๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และเตรียมการด าเนินการใน
ส่วนของจังหวัดระยอง ที่จะต้องปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระบบน้ า ระบบชลประทาน ระบบความปลอดภัย มาบรรจุในผังเมือง 
EEC ด้วย 

  (3) นายปรัชญา สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ เสนอให้บรรจุ
เรื่องการจัดระเบียบสายส่งก าลังไฟฟ้าของจังหวัดระยอง รวมถึงสาย
อินเตอร์เน็ตต่างๆ ในระบบท่อ อยากให้น าไปบรรจุในแผนโครงการ smart 
city โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการขนส่งมวลชนในอนาคตต่อไปได้ 
เช่น รถบัส รถทัวร์ ต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเรื่องการขนส่งมวลชน
ของจังหวัดระยองได้ โดยขอให้น าเข้าในท่ีประชุม ก.ร.อ. ในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ และน าบรรจุ
เข้าในวาระ กรอ. ในครั้งต่อไป ’ทั้งนี้ ให้ เชิญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง    
มาน าเสนอด้วย 
 

ส านักงานจังหวัดระยอง 
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  (4) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : น าเสนอประเด็นการยื่น
เรื่องเรื่องราคาสับปะรดตกต่ าของเกษตรกร และให้คณะกรรมการ กรอ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง ดังนี้ 

 

พาณิชย์จังหวัดระยอง ชี้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับผลผลิตของสับปะรดส่วนเกินในจังหวัดระยอง โดยทางโรงงาน
แปรรูปสับปะรดได้ท าบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิต
ส่วนเกินของสับปะรดในจังหวัดระยอง แต่พบปัญหาคือ เกษตรกรปลูก
สับปะรดมากเกินไปและไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จะจัดประชุมหารือกับโรงงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกร ต่อไป 

 

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.  เสนอว่า ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเชิญชวนให้เกษตรกรมาลงทะเบียนในระบบให้มากขึ้น เพ่ือที่จะ
ก าหนดอุปสงค์ อุปทาน อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน
ตั้งแต่การปลูกจนถึงการจ าหน่ายผลผลิต 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ และ
มอบหมายส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้ง
ต่อไป 

 

  (5)  ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  ชี้แจง
โครงการสร้างภาพลักษณ์   การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  เรื่องการ
จัดท า Branding ของจังหวัดระยอง ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
ส่วนมากจะเป็นด้านการเกษตร ซึ่ ง ได้ด า เนินการอยู่แล้ว  และได้
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการด้านอ่ืนๆ ด้วย 
 
 
 
 

รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดท าแผน
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Branding ของ
จังหวัดระยอง ให้ครอบคลุมทุกๆด้าน 
 

 

 

ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง 
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  (6) ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอประเด็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมบริเวณแยกขนส่งใหม่ อยากขอให้มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยปรับปรุงท่อระบายน้ าทั้ง 2 ฝั่งทางเพ่ือระบาย
น้ าจากแยกขนส่งสู่คลองน้ าหู และฝากเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย 
 
 ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง ได้ เสนอแผนงานโครงการเพ่ือแก้ ไขปัญหาดังกล่าว วงเงิน         
17 ล้านบาท โดยได้เสนอไปยังกรมทางหลวงชนบทระยองแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แขวง
ทางหลวงระยองเสนอและบรรจุในแผนพัฒนา
จั ง ห วั ด ร ะ ยอ ง  เ พ่ื อ ข อรั บ ก า รส นั บ ส นุ น
งบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 

 

  (7) โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดระยอง  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง รายงาน ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข  ธนาคาร               
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลาดใหม่ ขยายพ้ืนที่การตลาดเดิม หรือ เพ่ิมวันท าการ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่
ค้าขายให้มีพ้ืนที่การค้าขาย โดยให้ด าเนินการ รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 และด าเนินการเปิดตลาด 
พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดระยอง น าเสนอ และขอความร่วมมือ     
ทุกท่านประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 
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แนวคิด 
1. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม 
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP 
SMEs  วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) 
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ 
5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
6. ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค 
7. เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน 
ประเภทของตลาด 
 1. ตลาดประชารัฐ Green Market ด าเนินการโดยองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย ลักษณะตลาดเป็นตลาดอาหารสุขภาพปลอดภัย 
(Green Market) มีพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.) ตลาดน้ าตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 2.) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3.) ตลาด
ล าพูน จังหวัดล าพูน 
 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ด าเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หาบเร่  และแผงลอย มีพ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่จังหวัดและอ าเภอทั่วประเทศ 76 จังหวัด 
 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น มีพ้ืนที่ด าเนินการ       
ในตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาด
เอกชนทั่วประเทศ 
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 4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าอาหารปรุงสด ของช า เสื้อผ้า โดยตลาดเป็น
แบบไม่มีโครงสร้าง (ตลาดนัด) มีพ้ืนที่ด าเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ด าเนินการโดยจังหวัด และบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ลักษณะตลาดเป็นตลาด
เฉพาะกิจจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและแลกเปลี่ยนระหว่าง
จังหวัด โดยพิจารณาจัดตามเทศกาล ฤดูกาล วันส าคัญ งานประเพณีที่
ส าคัญ อาทิ  งานผลไม้เมืองระยอง งานปลาทูสมุทรสงคราม เป็นต้น 
 6. ตลาดประชารัฐ Modern’Trade ด าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ 
จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกิจ จ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ของ
ห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดประสานกับห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่    
เพ่ือขอใช้สถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย        
โดยขอให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเก็บค่าเช่า ในราคาถูก 
 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดยธนาคาร         
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลักษณะตลาดเป็นตลาด
จ าหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน ของใช้ ของตกแต่ง     
ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร ซึ่งจัดจ าหน่าย
สินค้าบริเวณหน้าธนาคาร ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดประสานกับธนาคาร ธ.ก.ส.    
ในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้า และสร้างมาตรฐานสินค้าให้มี
คุณภาพ รวมถึงประสานการขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ อาทิ 
บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. ปั๊มน้ ามันบางจาก และธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอ่ืนๆ 
เป็นต้น 
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 8. ตลาดประชารัฐต้องชม ด าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ลักษณะ
ตลาดเป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ (การปิดป้ายแสดงราคา เครื่อง
ชั่งเที่ยงตรง) และอัตลักษณ์ของชุมชน (ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต) พ้ืนที่
ด าเนินการเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด อาทิ ตลาดนัดธงฟ้า    
ตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
 
 9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ด าเนินการ     
โดยกระทรวงวัฒนธรรม ลักษณะตลาดเป็นตลาดของชุมชน จ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองของคนในชุมชน อาทิ การจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน      
มีการแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 1. เป็นกลุ่มเกษตร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุนชน      
กลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่
หน่วยงานที่ก ากับตลาดได้ก าหนดไว้ 
 2.เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่สถานที่ค้าขาย 
  3. ต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด / อ าเภอที่ตนเองอาศัยอยู่จริง 
  4. ต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพียงจุดเดียว 
  5. เป็นบุคคลที่จะด าเนินการจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติ
ตามกติกาและเงื่อนไขของตลาด รวมทั้ง มีสินค้ามาจัดจ าหน่ายตาม         
วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
 6. กรณีพบว่าข้อมูลที่ผู้ประกอบการให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือมีการยื่น
ลงทะเบียนมากกว่า 1 แห่ง จะถูกตัดสิทธิการลงทะเบียน 
สถานที่รับลงทะเบียน 
1. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง 
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2. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกแห่ง 
ผลการด าเนินการในช่วงท่ีผ่านมา 
(1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการที่
ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า ให้มาลงทะเบียน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ระยองและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือรับการจัดสรรพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้า ปัจจุบันมียอดสะสมผู้มาลงทะเบียนทุกอ าเภอ ณ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 226 ราย 
(2) จัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดประชารัฐ         
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคม 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง 
(3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในหลายช่องทาง 
เช่น จัดท าป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง       
และท่ีว่าการอ าเภอทุกแห่ง และตามถนนหมายเลข 36 ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 91.75 MHz 
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดระยอง และจอภาพ LED ของ อบจ.
ระยอง 
(4) มีก าหนดเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 
5 ธันวาคม 2560 ในส่วนของจังหวัดระยองอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ก าหนดสถานที ่

 


